



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ฉบับที่ ๖๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านเป้า สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานคลัง ๘) และตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ ๘ (นักบริหารงานช่าง ๘) และคณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๘ (๑๐) แห่งประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาล ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ และในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ ๘ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ชัยภูมิ มีมติเห็นชอบและบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ได้

๒. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลบ้านเป้า จะรายงานต่อ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.ท. กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิชา พรหมเมืองแก้ว)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ชัยภูมิ

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น